
 
 
 
 
 
 
 

รายงาน 
การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

น าโดย 
พลต ารวจโท พิชัย สุนทรสัจบูลย์ 

ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ลาว และคณะ 
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ มกราคม ๒๕๕๖  

----------------------------------------- 
คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ลาว เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ เพ่ือกระชับสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสมาชิก
รัฐสภาไทยกับสมาชิกรัฐสภาสวีเดน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๑. องค์ประกอบคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ลาว ประกอบด้วย 
๑. พลต ารวจโท พิชัย สุนทรสจับูลย์ (ส.ว.)  -  ประธาน 
๒. ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์ สุนทรชัย  (ส.ส.)  -  รองประธาน 
๓. พันต ารวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์(ส.ว.)  -  เลขานุการ 
๔. นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท  (ส.ส.)  -  กรรมการบริหาร 
๕. นายยุทธนา ยุพฤทธิ์   (ส.ว.)  -  กรรมการบริหาร 
๖. นายไพจิต ศรีวรขาน   (ส.ส.)  -  สมาชิก 
๗. นายบวรศักดิ์  คณาเสน  (ส.ว.)  -  สมาชิก 
๘. นายสุรพงษ์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์           -  นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 

             กลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี     
             ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

          -  เลขานุการคณะ 
๙. นางสาวอกนิษฐ์ ปัทมินทร   -  นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 

               กลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี     
             ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
   -  ผู้ช่วยเลขานุการคณะ 
 ๒.  ก าหนดการเดินทาง 

  คณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๕๕ นาฬิกา และเดินทางถึงประเทศไทย ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม 
๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๕๐ นาฬิกา 

 
 

/ ๓. การเยี่ยมคารวะ... 

 



   ๓.  การเยี่ยมคารวะและพบปะหารือบุคคลส าคัญ 
 

๓.๑ พลต ารวจโท พิชัย  สุนทรสัจบูลย์  ประธานกลุ่ ม มิตรภาพฯ ไทย -ลาว  
น าคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาวเข้าพบปะหารือกับดร. สมภู ดวงสะหวัน รองประธาน 
คณะมิตรภาพฯ ลาว -ไทย และรองประธานคณะกรรมาธิการ วัฒนธรรมและสั งคม  
สภาแห่งชาติลาว ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ สภาแห่งชาติลาว 

 ดร. สมภู ดวงสะหวัน รองประธานคณะมิตรภาพฯ ลาว-ไทย และรองประธาน
คณะกรรมาธิการวัฒนธรรมและสังคมสภาแห่งชาติลาว กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-
ลาว ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมาเยือนสภาแห่งชาติลาว 
ซ่ึงตนเองนั้นได้รอการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ว และดีใจที่ได้พบกันในวันนี้ ตนเองมีความ
เชื่อมั่นว่า การพบกันในครั้งนี้จะท าให้ความร่วมมือที่มีต่อกันนั้นจะมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น เนื่องจากไทย
และลาวเป็น “บ้านใกล้เรือนเคียงกัน”  

 จากนั้น รองประธานคณะมิตรภาพฯ ลาว-ไทย ได้แนะน าคณะผู้แทนคณะมิตรภาพฯ 
ลาว-ไทยทีม่าเข้าร่วมในการพบปะในวันนี้ ได้แก่ 

 ๑. ผู้แทนจากเขต ๑๐ เวียงจันทน์ 
 ๒. ผู้แทนจากเขต ๑๓ สะหวันนะเขต (สุภาพสตรี) 
 ๓. ผู้แทนจากเขต ๖ หลวงพระบาง  

๔. ผู้แทนจากเขต ๑๕  
๕.  ดร. จันเพ็ง สุดทิวง รองอธิบดีกรมพิธีการทูต 
และตนเอง ดร. สมภู ดวงสะหวัน รองประธานคณะมิตรภาพฯ ลาว-ไทย และรอง

ประธานคณะกรรมาธิการวัฒนธรรมและสังคมสภาแห่งชาติลาว  
พลต ารวจโท พิชัย สุนทรสัจบูลย์ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาว ได้กล่าว

แนะน าคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาว ที่ร่วมคณะเดินทางมาเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวในครั้งนี้ ได้แก่ 

  ๑. ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์ สุนทรชัย  (ส.ส.)  -  รองประธาน 
  ๒. พันต ารวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์(ส.ว.)  -  เลขานุการ 
  ๓. นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท  (ส.ส.)  -  กรรมการบริหาร 
  ๔. นายยุทธนา ยุพฤทธิ์   (ส.ว.)  -  กรรมการบริหาร 
  ๕. นายไพจิต ศรีวรขาน   (ส.ส.)  -  สมาชิก 
  ๖. นายบวรศักดิ์  คณาเสน  (ส.ว.)  -  สมาชิก 
  ๗. นายสุรพงษ์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์           -  นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 

- ส านักงานเลขาธิการสภา-  
ผู้แทนราษฎร 

               -  เลขานุการคณะ 
  ๘. นางสาวอกนิษฐ์ ปัทมินทร   -  นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 

- ส านักงานเลขาธิการสภา- 
ผู้แทนราษฎร 

        -  ผู้ช่วยเลขานุการคณะ 
  และตนเอง พลต ารวจโท พิชัย สุนทรสัจบูลย์ (ส.ว.) ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ  

ไทย-ลาว 

/ จากนั้น ... 



จากนั้น ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาว ได้กล่าวแสดงความชื่นชมและประทับใจที่
ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง ซึ่งมีทั้งความอบอุ่น และจริงใจ ตนเองมีความประสงค์ในการมาเยี่ยมเยียน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสภาแห่งชาติลาวมานานแล้ว เพราะต้องการมาท าความ
รู้จัก เพ่ือจะได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน เพ่ือประโยชน์ของประชาชนของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะ
ในขณะนี้ที่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian 
Nations : ASEAN) ก าลังจะเข้าสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic 
Community) ซึ่งนับเป็นการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอาเซียนครั้งส าคัญ 

ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาว ได้แนะน าตนเองเพ่ิมเติมว่า ในสมัยที่ตนเองยังรับ
ราชการต ารวจนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะปฏิบัติราชการอยู่ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพ านักอยู่ 
ณ จังหวัดอุดรธานี ดังนั้น จึงมีความประสงค์ในการเชิญคณะผู้แทนคณะมิตรภาพฯ ลาว -ไทย 
ในการเดินทางเยือนจังหวัดอุดรธานีอย่างเป็นกันเอง และไม่เป็นทางการ  

ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์ สุนทรชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานกลุ่ม
มิตรภาพฯ ไทย-ลาว กล่าวว่าตนเองมีความผูกพันอย่างยาวนานกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวเสมือนญาติมิตร เนื่องจากตนเองเดินทางไปมาหาสู่กับมิตรสหายในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมาโดยตลอด นอกจากนั้น ยังเล็งเห็นถึงความสัมพันธ์ทางด้านการกีฬา โดยกล่าวว่า
ตนเอง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นบุคคลแรกที่จัดการวิ่งครั้งประวัติศาสตร์ในวันเปิดสะพานมิตรภาพ 
ไทย-ลาว เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๗ คือประมาณ ๑๙ ปีก่อน ซึ่งสะพานแห่งนี้จะฉลองครบรอบ 
๒๐ ปี ในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งคาดว่าจะมีการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเพ่ือเตรียมจัดงาน
ฉลองสะพานมิตรภาพฯ ไทย-ลาวครบรอบ ๒๐ ปี 

นอกจากนั้น รองประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาว ได้กล่าวถึงเรื่องความส าคัญของ
การเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีความประสงค์ให้มีด่านเพียงด่านเดียว  (one stop 
service) เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวมากท่ีสุด  

นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมการบริหาร 
กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาว ได้กล่าวว่าตนเองมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมาเยือนสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในครั้งนี้ ตนเองมีความผูกพันกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในด้านอุดมการณ์อย่างลึกซึ้งตั้งแต่สมัยที่ตนเองยังอยู่ในเส้นทางการต่อสู้ด้านอุดมการณ์ 

การเดินทางมาเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในนามของ 
กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาวในครั้งนี้นั้น ตนเองมีความประสงค์ที่จะสร้างความร่วมมือทางด้านสิทธิสตรี
กับสมาชิกสภาแห่งชาติลาวที่เป็นสุภาพสตรี เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคมท่ีสตรีถูกเอารัดเอาเปรียบ 

นายไพจิต ศรีวรขาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย -
ลาว ได้กล่าวเชิญกลุ่มมิตรภาพฯ ลาว-ไทยให้เดินทางมาประเทศไทยเพ่ือเข้าร่วมการสัมมนา ว่าด้วย
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนล่าง: กัมพูชา ลาว ไทย
และเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมนครพนม ริเวอร์วิว จังหวัด
นครพนมเพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาชิกรัฐสภาของทั้งสี่ประเทศ 
   นายยุทธนา ยุพฤทธิ์ สมาชิกวุฒิสภา และกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาว 
ได้กล่าวแนะน าตนเองว่าเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยโสธรและเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มีอายุน้อยที่สุด 
และได้ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรว่ามีงานบุญบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับบางแขวงของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเพณีบุญบั้งไฟนั้นเป็นประเพณีที่ประเทศญี่ปุ่นมีการจัดขึ้น
เช่นเดียวกันเพ่ือเป็นการขอบคุณเทวดาที่ท าให้ฝนตกตามฤดูกาลหากฝ่ายลาวมีความสนใจที่จะร่วมกัน
จัดประเพณีบุญบั้งไฟดังกล่าวกับฝ่ายไทยก็จะเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง 

/ พันต ารวจโท จิตต์ ... 
 



   พันต ารวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์  สมาชิกวุฒิสภา และเลขานุการ 
กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาว ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ตนเองได้มาเยี่ยมเยียนสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวในนามของกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาวในครั้งนี้ โดยตนเองมีความสนใจและใส่ใจใน
ประโยชน์ของการสร้างเขื่อน เนื่องจากการสร้างเขื่อนท าให้เป็นการได้มาซึ่งน้ า ป่า ไฟฟ้า เส้นทาง
สัญจร และแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะจังหวัดมุกดาหารนั้น ควรมีการสร้างเขื่อนเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
เขื่อนจะท าให้เกิดเส้นทางคมนาคมเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนฝ่ายไทยและฝ่ายลาวได้
เดินทางไปมาหาสู่กัน    

นายบวรศักดิ์  คณาเสน สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาว 
ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ตนเองได้เดินทางมาเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในนามของ
กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาวในครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

รองประธานคณะมิตรภาพฯ ลาว-ไทย ได้กล่าวขอบคุณถึงความปรารถนาดีที่มีต่อ
ประชาชนทั้งสองประเทศของคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาว และได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า สมาชิกสภา
แห่งชาติลาวทุกคนรวมทั้งตนเองได้ท างานทุกอย่างเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส าหรับการ
สัมมนา ว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนล่าง : 
กัมพูชา ลาว ไทยและเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมนครพนม ริเวอร์
วิว จังหวัดนครพนมนั้น ตนเองและคณะพร้อมที่จะเดินทางไปร่วมงานสัมมนาฯ อย่างแน่นอน 
เนื่องจากตนเองเล็งเห็นถึงความส าคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในลุ่มแม่น้ าโขง เนื่องจาก 
ในอนาคตอันใกล้เมื่อไทยและลาวก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วนั้น ไทยจะมีโอกาส
ก้าวไปข้างหน้ามากกว่าลาว และลาวจะคอยดูและคอยตามแบบอย่างของไทยเพ่ือจะได้ก้าวไปข้างหน้า
ด้วยกันในอนาคต 

จากนั้น สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ลาว-ไทย แต่ละท่านได้กล่าวในหลายประเด็นส าคัญ 
โดยสรุปเป็นดังนี้ คือ ปัญหาสตรีของไทยและลาวนั้น ควรที่จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนั้นควรมีการจัดการสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดกับสตรีของทั้งสอง
ประเทศ และควรจะมีการติดตาม และประเมินผลด้วย โดยควรเป็นความร่วมมือที่ขยายไปยังสภาของ
ประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนด้วยเพื่อความเป็นเอกภาพ  

จากนั้น ฝ่ายไทยและลาวได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการท า MOU ว่าด้วยความ
ร่วมมือระหว่างไทย-ลาว (Memorendum of Understanding) โดยฝ่ายไทยจะกลับมาศึกษาอีกครั้ง
ถึงขั้นตอนของการท า MOU ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างไทย-ลาว เพ่ือให้เกิดความเป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ๓.๒ พลต ารวจโท พิชัย ... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร. สมภู ดวงสะหวัน รองประธานคณะมิตรภาพฯ ลาว-ไทย กล่าวต้อนรับพลต ารวจโท  
พิชัย สุนทรสัจบูลย์ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาว และคณะผู้แทนฯ กลุ่มมิตรภาพฯ 
ไทย-ลาว ในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
พลต ารวจโท พิชัย สุนทรสัจบูลย์ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาว มอบของที่ระลึกแก่  
ดร. สมภู ดวงสะหวัน รองประธานคณะมิตรภาพฯ ลาว-ไทย 
 
๓.๒ พลต ารวจโท พิชัย  สุนทรสัจบูลย์  ประธานกลุ่ ม มิตรภาพฯ ไทย -ลาว  

น าคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย -ลาวเข้าพบปะหารือเยี่ยมคารวะ ดร. ไชยสมพร พมวิหาน  
รองประธานสภาแห่งชาติลาว คนที่หนึ่ง ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา  
ณ สภาแห่งชาติลาว 

 
/ ดร. ไชยสมพร … 



 ดร. ไชยสมพร พมวิหาน รองประธานสภาแห่งชาติลาว คนที่หนึ่ง ได้กล่าวต้อนรับ
คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาว และได้กล่าวว่าคณะผู้แทนฯ คงจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น 
ต่างๆ มาพอสมควรแล้วกับกลุ่มมิตรภาพฯ ลาว-ไทย และตนเองมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าคณะ
ผู้แทนฯ มีก าหนดการเดินทางไปเยือนแขวงจ าปาสักด้วย 

พลต ารวจโท พิชัย สุนทรสัจบูลย์ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาว ได้กล่าว
แนะน าคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาว ที่ร่วมคณะเดินทางมาเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวในครัง้นี้ ได้แก่ 

  ๑. ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์ สุนทรชัย  (ส.ส.)  -  รองประธาน 
  ๒. พันต ารวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์(ส.ว.)  -  เลขานุการ 
  ๓. นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท  (ส.ส.)  -  กรรมการบริหาร 
  ๔. นายยุทธนา ยุพฤทธิ์   (ส.ว.)  -  กรรมการบริหาร 
  ๕. นายไพจิต ศรีวรขาน   (ส.ส.)  -  สมาชิก 
  ๖. นายบวรศักดิ์  คณาเสน  (ส.ว.)  -  สมาชิก 
  ๗. นายสุรพงษ์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์           -  นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 

- ส านักงานเลขาธิการสภา-  
ผู้แทนราษฎร 

               -  เลขานุการคณะ 
  ๘. นางสาวอกนิษฐ์ ปัทมินทร   -  นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 

- ส านักงานเลขาธิการสภา- 
ผู้แทนราษฎร 

        -  ผู้ช่วยเลขานุการคณะ 
  และตนเอง พลต ารวจโท พิชัย สุนทรสัจบูลย์ (ส.ว.) ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ  

ไทย-ลาว 
จากนั้น ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาว ได้กล่าวแสดงความชื่นชมและประทับใจ

ที่ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากฝ่ายลาว และได้กล่าวสรุปถึงการหารือที่ผ่านมากับกลุ่มมิตรภาพฯ ลาว-ไทย 
ดังนี้ คือ  

๑. ประเด็นเรื่องการท า MOU ว่าด้วยความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างลาว
และไทย โดยฝ่ายไทยจะกลับไปศึกษาข้ันตอนและความเป็นไปได้ในการท า MOU ดังกล่าว  

๒. โครงการการจัดการสัมมนา ว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติ-
บัญญัติในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนล่าง: กัมพูชา ลาว ไทยและเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ มีนาคม 
๒๕๕๖ ณ โรงแรมนครพนม ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม ซึ่งคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ลาว-ไทย มีความยินดีที่
เดินทางไปเข้าร่วมการสัมมนาฯ ดังกล่าว 

และประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาวได้กล่าวเชิญรองประธานสภาแห่งชาติลาว  
คนที่หนึ่ง เดินทางเยือนจังหวัดอุดรธานีอย่างไม่เป็นทางการ โดยตนเองจะจัดการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็น
กันเองให้แก่รองประธานสภาแห่งชาติลาว คนที่หนึ่ง และคณะ 

ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์ สุนทรชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรองประธาน 
กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาว ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในจัดงานฉลองสะพานมิตรภาพฯ ไทย -ลาว 
ครบรอบ ๒๐ ปี ซึ่งจะมีข้ึนในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ นอกจากนั้น รองประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาว ได้กล่าวถึงการ
ร่วมทุนในการสร้างกระเช้าลอยฟ้าข้ามไปเวียงจันทน์ด้วย 

/ รองประธานสภาแห่งชาติลาว ... 



 รองประธานสภาแห่งชาติลาว คนที่หนึ่ง ได้กล่าวขอบคุณประธานกลุ่มมิตรภาพฯ 
ไทย-ลาวถึงน้ าใจอันดีที่ เชิญตนไปเยือนจังหวัดอุดรธานี หากตนเองมีโอกาสจะแจ้งให้ทราบต่อไป  
                              จากนั้น รองประธานสภาแห่งชาติลาว คนที่หนึ่ง ได้กล่าวถึงการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของลาวว่ามีการเติบโตทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ ๘ อันเนื่องมาจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะ 
การท่องเที่ยว เนื่องจากปีนี้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวลาว ท าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว 
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นจ านวนมาก และนักท่องเที่ยวร้อยละ ๕๐ เป็นนักท่องเที่ยวชาว
ไทย  
   รองประธานสภาแห่งชาติลาว คนที่หนึ่ง ได้กล่าวถึงเรื่องการท า MOU ว่าด้วย
ความร่วมมือระหว่างไทยและลาว ว่าตนเองปรารถนาที่จะได้เห็น MOU ฉบับนี้ เนื่องจากจะเป็น MOU ที่
สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ 
   จากนั้น รองประธานสภาแห่งชาติลาว คนที่หนึ่ง ได้กล่าวอวยพรให้คณะผู้แทนฯ 
เดินทางไปแขวงจ าปาสักโดยสวัสดิภาพ และได้รับความทรงจ าที่ดีกลับไปยังประเทศไทย  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดร. ไชยสมพร พมวิหาน รองประธานสภาแห่งชาติลาว คนที่หนึ่ง กล่าวต้อนรับ 
พลต ารวจโท พิชัย สุนทรสัจบูลย์ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย -ลาว และคณะผู้แทน 
กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาว ในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ ๓.๓    พลต ารวจโท พิชัย 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลต ารวจโท พิชัย สุนทรสัจบูลย์ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาว มอบของที่ระลึก
แก่ ดร. ไชยสมพร พมวิหาน รองประธานสภาแห่งชาติลาว คนที่หนึ่ง 
 
๓.๓    พลต ารวจโท พิชัย สุนทรสัจบูลย์ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาว น าคณะผู้แทน

กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาวเข้าพบท่านสอนชัย สีพันดอน เจ้าแขวงจ าปาสัก ในวันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม 
๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องว่าการแขวงจ าปาสัก 

พลต ารวจโท พิชัย สุนทรสัจบูลย์ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาว ได้กล่าว
แนะน าคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาว ที่ร่วมคณะเดินทางมาเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวในครั้งนี้ ได้แก ่

  ๑. ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์ สุนทรชัย  (ส.ส.)  -  รองประธาน 
  ๒. พันต ารวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์(ส.ว.)  -  เลขานุการ 
  ๓. นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท  (ส.ส.)  -  กรรมการบริหาร 
  ๔. นายยุทธนา ยุพฤทธิ์   (ส.ว.)  -  กรรมการบริหาร 
  ๕. นายไพจิต ศรีวรขาน   (ส.ส.)  -  สมาชิก 
  ๖. นายบวรศักดิ์  คณาเสน  (ส.ว.)  -  สมาชิก 
  ๗. นายสุรพงษ์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์           -  นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 

- ส านักงานเลขาธิการสภา-  
ผู้แทนราษฎร 

               -  เลขานุการคณะ 
  ๘. นางสาวอกนิษฐ์ ปัทมินทร   -  นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 

- ส านักงานเลขาธิการสภา- 
ผู้แทนราษฎร 

        -  ผู้ช่วยเลขานุการคณะ 
  และตนเอง พลต ารวจโท พิชัย สุนทรสัจบูลย์ (ส.ว.) ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ  

ไทย-ลาว 

/ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาว...  



  ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาว ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ในการเดินทางมาเยือนใน
ครั้งนี้ว่า คณะผู้แทนฯ เป็นผู้แทนฝ่ายนิติบัญญัติจากประเทศไทย เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย -ลาว
อย่างเป็นทางการ แต่หากไม่เป็นทางการนั้น ตนเองได้เคยเดินทางมาบ่อยครั้งเพ่ือร่วมเล่นกอล์ฟกับเพ่ือนชาว
ไทยและชาวลาว ส าหรับการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้ ตนได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี เป็นกันเอง และอบอุ่น
จากฝ่ายลาว และภายใต้การประสานงานเป็นอย่างดีจากดร. จันเพ็ง สุดทิวง ซึ่งขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย                                

    จากนั้น ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาว ได้กล่าวถึงเรื่องการท า MOU ว่าด้วย  
ความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างไทยและลาว โดยฝ่ายไทยจะกลับไปศึกษาขั้นตอนและความเป็นไปได้ในการ
ท า MOU ดังกล่าวต่อไป 

    ท่านสอนชัย สีพันดอน เจ้าแขวงจ าปาสัก ได้แนะน าผู้เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะ
ผู้แทนฯ ในครั้ งนี้  ประกอบด้วยหัวหน้าเขต ๑๕ และสมาชิกสภาแห่ งชาติลาว และข้าราชการ 
     เจ้าแขวงจ าปาสัก ได้กล่าวถึงแขวงจ าปาสักว่า มีโครงการขยายสนามบินนานาชาติ
ที่เมืองปากเซ เนื่องจากก าลังจะมีเครื่องบิน Boeing 747 มาลงจอด นอกจากนั้น ยังมีโครงการปรับปรุง 
ด่านขงเจียมกับด่านปากเซ และตนเองมีความประสงค์ที่จะเห็นเส้นทางการคมนาคมที่ดีที่บ้านหนองแซง 
อ าเภอภูทาริก จังหวัดอุบลราชธานีด้วย 

    นอกจากนั้น  เจ้าแขวงจ าปาสักได้กล่าวถึง สามเหลี่ยมเศรษฐกิจชายแดนสาม
ประเทศ คือ ไทย-ลาว-กัมพูชา ซึ่งสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทางด้านการค้า  
การบริหาร การท่องเที่ยว และได้กล่าวถึงเรื่อง MOU ว่า ตนเองเคยได้เห็นเอกสารเรื่อง MOU ระหว่าง 
สามประเทศ คือ ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม จึงอยากเห็นความส าเร็จของ MOU ระหว่างไทย-ลาวด้วยเช่นกัน และ
ขอสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะขอให้ MOU ในครั้งนี้ น ามาซึ่งความร่วมมืออันดีในเรื่องการท่องเที่ยว 
และการคมนาคมขนส่งต่อไป 

   เจ้าแขวงจ าปาสัก ได้กล่าวถึงความส าคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ว่าจะเป็น
ผลดีในเรื่องการคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบก และทางอากาศ นอกจากนั้น ยังส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว ประชาชน
จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   

    นายยุทธนา ยุพฤทธิ์ สมาชิกวุฒิสภา และกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-
ลาว ได้กล่าวแนะน าตนเองว่าเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยโสธรและเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มีอายุน้อยที่สุด และได้
ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรว่ามีงานบุญบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับบางแขวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างลาวใต้กับไทยว่า เป็นความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันมาโดย
ตลอด ปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวไทยจ านวนมากนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก ส าหรับ
เรื่องปัญหาและอุปสรรคใดๆ ที่มีเก่ียวกับเรื่องแรงงาน หากได้รับความไม่เป็นธรรม สมาชิกวุฒิสภายินดีให้ความ
ช่วยเหลือ 

นายบวรศักดิ์  คณาเสน สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาว 
ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ตนเองได้เดินทางมาเยือนแขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใน
นามของกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาวในครั้งนี้ โดยตนเองมีความสนใจในไม้พยุง ซึ่งอยากให้ไทยและลาวมีความ
ร่วมมือกันในเรื่องการคุ้มครองไม้พยุง 

เจ้าแขวงจ าปาสัก ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ลาวได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก
มูลนิธิชัยพัฒนาในเรื่องกสิกรรมด้วย 

จากนั้น เจ้าแขวงจ าปาสักได้กล่าวอวยพรให้คณะมีเวลาที่ประทับใจในแขวงจ าปาสัก 
และเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่านสอนชัย สีพันดอน เจ้าแขวงจ าปาสัก กล่าวต้อนรับ พลต ารวจโท พิชัย สุนทรสัจบูลย์  
ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาว และคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาว ในโอกาส 
ที่เดินทางมาเยือนแขวงจ าปาสัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พลต ารวจโท พิชัย สุนทรสัจบูลย์ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาว มอบของที่ระลึก
แก่ ท่านสอนชัย สีพันดอน เจ้าแขวงจ าปาสัก 
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